

Điện Biên, ngày tháng 7 năm 2022

**ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TÁM, HỌND TỈNH KHÓA XV**

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Kỳ họp thứ Tám, HỌND tỉnh khóa XV được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 07-08/7/2022. Dự kỳ họp có 47/52 đại biểu HỌND tỉnh đạt 90,38% , các vị ĐBQH, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Thường trực HỌND, UBND và Văn phòng HỌND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại Kỳ họp, HỌND đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP - AN, thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022; nghe Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, to lớn của HỌND tỉnh, các vị đại biểu HỌND tỉnh, các cấp các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đồng thời gợi mở một số vấn đề để HỌND tỉnh thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua 25 Nghị quyết quan trọng trong phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN năm 2022 và giai đoạn tới.

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ lạm phát toàn cầu; trong nước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm; thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến nay; giá cả hàng hóa tăng đột biến, đặc biệt là giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, giá vật tư nông nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Song với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các Ban, Bộ, ngành

Trung ương, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh, sự quyết tâm của Cấp uỷ, Chính quyền các cấp, sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt và đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2022 ước đạt 6.194,77 tỷ đồng, tăng 8,81% (xếp thứ hạng 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3 trong tổng số 14 tỉnh khu vực trung du miền núi phía bắc) là mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 18,67%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 18,93%, khu vực dịch vụ chiếm 58,1%.

(2) Sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển khá ổn định. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.143,08 tỷ đồng tăng 4,32%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.250,67 tỷ đồng tăng 14,87%; khu vực dịch vụ đạt 3.534,6 tỷ đồng tăng 8,25% so với cùng kỳ năm 2021.

(3) Số lượng du khách tăng mạnh trong quý II/2022 cho thấy hoạt động du lịch đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, với việc tổ chức thành công hàng loạt các sự kiện (*Tổ chức thực hiện khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở Thương mại thành phố Điện Biên Phủ; Lễ hội Hoa Ban, hoàn thành bức tranh Paranoma; Tổ chức Lễ Khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát động Chương trình Mái ấm nghĩa tình và tổ chức Lễ phát động trồng cây trên địa bàn tỉnh*), đã tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, góp phần quảng bá, tạo sức hút cho nhà đầu tư và khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên; tạo hiệu ứng lan toả sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

(4) Hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước đến khảo sát, đề xuất và triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh, như: Đề xuất đầu tư thủy điện tích năng, điện gió, điện sinh khối, các dự án phát triển đô thị, các dự án trồng rừng, trồng cây Mắc ca...

Phối hợp tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; chuẩn bị các thủ tục đầu tư và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (*thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800/QL.279*) theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2022-2030.

(5) Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân; trong 06 tháng đầu năm, đã vận động hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo thông qua Chương trình “*Mái ấm nghĩa tình*” chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ từ nguồn vốn xã hội hóa, với tổng kinh phí do các tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ là 82,86 tỷ đồng; đã thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 178 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

(6) Công tác phòng chống dịch Covid-19, được triển khai thực hiện quyết liệt theo đúng phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đã kiểm soát được dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, sinh hoạt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới.

(7) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt công tác thông tin truyền truyền, quảng bá giới thiệu về Điện Biên đã tạo được sức hút và sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế, của doanh nghiệp đến với Điện Biên; tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền lợi dụng dịch bệnh Covid-19 cũng như việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo; thông qua đó nhận thức, ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh, đời sống tinh thần được nâng lên, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong và ngoài tỉnh.

(8) Công tác tư pháp, nội vụ, thanh tra, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực, đã chỉ đạo tổ chức thành công thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó các sở ngành tỉnh và kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch. Công tác dân tộc, Tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đời sống đồng bào Dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

(9) Chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tiếp tục kiểm soát, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, nhất là đường biên, mốc giới giáp Trung Quốc. Triệt phá thành công nhiều chuyên

án, vụ án lớn về ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn di cư tự do, vi phạm quy chế biên giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 còn một số hạn chế như:

- Một số ngành, lĩnh vực kinh tế tốc độ phục hồi tăng trưởng chưa đạt kịch bản tăng trưởng ban đầu như Nông, lâm nghiệp, thủy sản (4,32% thấp hơn 2,68 điểm % so với kịch bản tăng trưởng 7%); công nghiệp, chế biến, chế tạo (14,87% thấp hơn 6,12 điểm % so với kịch bản tăng trưởng 20,99%); xây dựng (15,7% thấp hơn 11,23 điểm % so với kịch bản tăng trưởng 26,93%),...

- Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành và các địa phương.

- Một số ngành dịch vụ công như: Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; nghệ thuật, vui chơi và giải trí,... có tốc độ tăng trưởng thấp, chưa tương xứng với nguồn lực. Hệ thống hạ tầng dịch vụ du lịch vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chưa đạt so với yêu cầu. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách như các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai theo Kế hoạch số 2109/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh và các dự án Mắc ca, thủy điện,... triển khai còn chậm so với kế hoạch đặt ra.

- Các khoản thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn đạt rất thấp; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt thấp so với dự kiến (chỉ đạt 38,39% so với kế hoạch) đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Đời sống của một bộ phận người lao động, nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép và tuyên truyền tư tưởng trái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình hình tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và mạnh động hơn,...

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2022

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

(1). Về công tác quy hoạch, kế hoạch

Hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ; các quy hoạch đô thị tại trung tâm các huyện, thị xã, nhất là thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên; khẩn trương phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022. Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai.

Ban hành Kế hoạch kích bản tăng trưởng (GRDP) 6 tháng cuối năm 2022; đẩy nhanh tiến độ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án, đề án còn lại ngay sau khi đủ điều kiện. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

(2). Về phát triển kinh tế

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở bám sát thực tiễn; triển khai thực hiện có hiệu quả Kích bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh giao năm 2022.

Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo mùa vụ theo kế hoạch; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp; phát triển các HTX nông nghiệp, nông thôn, nhất là các HTX mắc ca. Tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển sản xuất lâm nghiệp, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, nhất là giao đất để thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm đặc sản, chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm liên kết theo chuỗi an toàn, sản phẩm OCOP,... để thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm; đẩy nhanh tiến độ

hoàn thiện các thủ tục để sớm tổ chức triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo nguồn thu để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đặc biệt các dự án thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung xây dựng, thực hiện có hiệu quả Chương trình Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng của người dân (Sipas); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PaPi); triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường mời gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị, các dự án trồng cây Mắc ca, các dự án thủy điện,... Tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm năng, triển vọng khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: du lịch, dịch vụ; trồng rừng; dược liệu; thủy điện, điện gió, điện tích năng,...

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả thị trường; nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tín dụng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bảo đảm thông quan hàng hoá thuận lợi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Điện Biên, xây dựng tổ chức các sự kiện nhằm thu hút, kích cầu du lịch trên địa bàn.

Tập chung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm như: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, tỉnh Điện Biên; Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên; các dự án trong kế hoạch di chuyển trung tâm chính trị, hành chính tỉnh,... Chủ động phối hợp chặt chẽ với ACV, VATM trong việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để sớm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (hoàn thành trong Quý III năm 2023); tập trung chỉ đạo triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 (Thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800/QL279).

(3). Phát triển xã hội

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho những nhóm đối tượng theo quy định; chủ động phòng, chống kịp thời các bệnh dịch phát sinh trong mùa; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động Y tế - Dân số theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022- 2023; tăng cường tuyên truyền huy động học sinh ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc rà soát, sắp xếp quy mô trường, lớp, học sinh giai đoạn 2018 - 2022, thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động. Triển khai đầy đủ, kịp thời hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chương trình “mái ấm nghĩa tình”.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ sản xuất và đời sống cho người dân đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung cho các điểm nhóm tôn giáo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thành Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện có hiệu quả các sự kiện văn hoá, thể thao của tỉnh; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 tại tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

(4). Bảo vệ tài nguyên môi trường

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; các nhiệm vụ để quản lý tài nguyên, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý chặt chẽ giá nguyên, nhiên vật liệu trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, đánh giá xác định các mỏ vật liệu (đất đắp, cát, đá...) các điểm đổ thải, xây dựng kịch bản triển khai các dự án trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đảm bảo sự chủ động, sẵn sàng các điều kiện thiết yếu cho việc triển khai nhanh các dự án. Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Quyết liệt, nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Kịp thời ban hành quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức,

cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

(5). Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng khung chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động: tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự theo qui định của pháp luật.

(6). Quốc phòng - an ninh, đối ngoại

Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới. Chú trọng phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Điện Biên và thị xã Mường Lay theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục đề nghị nâng cấp lối mở A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Vân Nam) lên cửa khẩu song phương. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại theo kế hoạch năm 2022 phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Ước thực hiện 727 tỷ 148 triệu đồng, đạt 31,26% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.500 tỷ đồng, đạt 59,77% dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.800 tỷ đồng, đạt 44,04% dự toán HĐND tỉnh giao.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA UBMTTQVN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI, NHÂN DÂN

1. HĐND tỉnh đã nghe Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thông báo về hoạt động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng

chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức 256 cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, ghi nhận 759 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm: Công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng có mặt còn bất cập; dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn chưa được giải quyết kịp thời, dẫn đến chậm tiến độ; tình trạng tăng giá các nguyên liệu đầu vào như xăng, dầu, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu, vật tư nông nghiệp,... khiến việc sản xuất kinh doanh, đời sống của một bộ phận người dân nhất là vùng sâu, vùng xa càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn lo ngại về di chứng hậu Covid cần được ngành y tế quan tâm, hướng dẫn; tình trạng ô nhiễm môi trường, di dịch cư tự do, lợi dụng tự do tín ngưỡng tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng về số lượng,...

IV. THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Tại kỳ họp, HĐND đã thông qua 02 Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình gồm:

(1). Kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/01/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

(2). Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

2. Thông qua 23 Nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm:

(1). Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022

(2). Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(3). Bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(4). Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030.

(5). Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(6). Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

(7). Về Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

(8). Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(9). Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(10). Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(11). Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(12). Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên.

(13). Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho phòng khám Đa khoa khu vực và Trung tâm Y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(14). Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 25 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(15). Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên

(16). Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên.

(17). Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

(18). Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(19). Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2022 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(20). Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh.

(21). Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

(22). Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên.

(23). Bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

VII. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Về Thảo luận tại Hội trường được phát thanh, truyền hình trực tiếp về kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tại phiên thảo luận đã có 16 đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến; từ thực trạng hoạt động du lịch và phát triển kinh tế của tỉnh, địa biểu HĐND tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

2. Về hoạt động chất vấn: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Tổng có 05 đại biểu chất vấn các vấn đề liên quan đến các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính, Giao thông Vận tải. Giám đốc các Sở đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình; cơ bản trả lời đúng trọng tâm, trách nhiệm, nghiêm túc, không né tránh; đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

3. HĐND tỉnh giám sát hoạt động của UBND, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh thông qua xem xét báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm; xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa giải quyết dứt điểm; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Trên đây là Đề cương báo cáo nội dung và kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV. Thường trực HĐND tỉnh gửi các đại biểu HĐND tỉnh tham khảo, chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám với cử tri. Tùy khu vực, đối tượng tiếp xúc cử tri để đại biểu lựa chọn vấn đề cần đi sâu, bổ sung nội dung, số liệu cần thiết khác cho phù hợp./.